

ที่ 002/2567

1 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มเอสซีดับเบิลยู จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย(เพิ่มข้อมูล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่นฯ (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ได้อนุมัติให้บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (“Allied”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทย่อย 100% ให้ขายเงินลงทุนในบริษัท เอ็มเอสซีดับเบิลยู จำกัด (Allied ถือหุ้น 100%) ซึ่งเป็นไปตามมติที่รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 และ ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดราคาขายเงินลงทุนในบริษัท เอ็มเอสซีดับเบิลยู จำกัด (“MSCW”) (Allied ถือหุ้น 100%) ในราคา 83 ล้านบาท (โดยการกำหนดราคาขายจะคำนวณจากส่วนของทุน)

บริษัทฯ ได้พิจารณา เจรจาและสังเกตเห็นถึงกระแสเงินสดที่บริษัทฯจะได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว บริษัทฯจึงตัดสินใจเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัทเอ็มเอสซีดับเบิลยู จำกัด (Allied ถือหุ้น100%) กับผู้ลงทุนที่สนใจเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยสัญญาซื้อขายดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. คู่สัญญา

ผู้ขาย: บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล (จำกัด) (“Allied”)

ผู้ซื้อ: บริษัท แวลู เวนเจอร์ จำกัด (“VV”)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

- นางสาวอัญชลี จงคติกิจ จำนวน 350,000 หุ้น ถือหุ้น 70%
- นายพนธกร จิตติมาพร จำนวน 150,000 หุ้น ถือหุ้น 30%

2. ราคาซื้อขาย

ราคาซื้อขายคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 83 ล้านบาท

ประเมินโดยบริษัท Discover Management Co.,Ltd.

(เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสนง.กตต.)

ประเมินราคาโดยวิธี Discount Cash flow ประเมินเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการชำระราคาเรียบร้อยแล้ว

ราคาประเมิน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 มีราคาอยู่ที่ 120 ล้านบาท

ภายหลังมีการประเมินราคาโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเหมาะสมที่สุด

ที่จะใช้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ MSCW ที่สะท้อนถึงความสามารถและศักยภาพของธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยที่ปรึกษาทางการเงินสรุปมูลค่ายุติธรรมอยู่ระหว่าง 81.01-89.33 ล้านบาท

3. การชำระราคาซื้อขาย

ผู้ซื้อหรือ VV จะต้องทำการชำระราคาซื้อขายเต็มจำนวนแก่ผู้ขายหรือ Allied ณ วันที่เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น

4. ความสัมพันธ์

-ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งบริษัท (“บริษัทฯ”) และ Allied

5. ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯได้ซื้อเงินลงทุน MSCW เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ด้วยราคา 175 ล้านบาท (ประเมินโดยบริษัท Discover Management Co., Ltd. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.) อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯได้มาซึ่งบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจสินเชื่ออีก 2 บริษัทในเวลาต่อมา ส่งผลให้บริษัทฯ จำหน่าย MSCW ออก กล่าวคือ บริษัทยังคงทำธุรกิจสินเชื่อผ่านบริษัทย่อยอื่นของบริษัท

หมายเหตุ ภายหลังการขายเงินลงทุน บริษัทฯ คงดำเนินการธุรกิจสินเชื่อผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท

ทั้งนี้การซื้อขายดังกล่าว บริษัทฯได้รับชำระราคาซื้อขายเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง รายการขายหุ้นสามัญดังกล่าว เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามวิธีเกณฑ์ NTA สินทรัพย์ที่มีตัวตน ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ได้ขนาดรายการสูงสุดโดยคำนวณจากมูลค่าราคาซื้อขายจำนวน 83 ล้านบาท ประกอบกับงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติรายการนี้ ขนาดรายการจำหน่ายไปจะมีขนาดเท่ากับร้อยละ 8.15 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ เนื่องจากขนาดของรายการมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูล ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไป”) บริษัทฯจึงยังไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลหรือดำเนินการใดๆ ตามที่ปรากฏในประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไปดังกล่าว

นอกจากนี้รายการดังกล่าวเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับบริษัทฯ และ Allied ดังนั้นรายการนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนน วงศ์ตาล)

กรรมการ

(นายวรวุฒิ ไหลท่อมทวีกุล)

กรรมการ